



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/โพกัส

วันที่: พุธที่ 27 กันยายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10962

หน้า: 13(บนขวา)

Col.Inch: 34.03 Ad Value: 49,343.50

PRValue (x3): 148,030.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เล็งดัน'ผู้ต้องขัง'เข้าประกันสังคม

เล็งดัน'ผู้ต้องขัง'เข้าประกันสังคม

กรุงเทพธุรกิจ ● วานนี้(26 ก.ย.) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ร่วมลงนามข้อตกลงให้ผู้ต้องขังสามารถรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกล่าวว่า กล่าวไว้ จากปัจจุบันมียอดผู้เสียชีวิตในเรือนจำ 1,000 คนต่อปี และมีผู้ป่วยต้องส่งไปรักษาตัวโรงพยาบาลภายนอก 5 หมื่นคนต่อปี จากภาวะวัณโรค โรคเอดส์ และหลอดเลือดหัวใจ จากข้อจำกัดที่มีจำนวนผู้ต้องขังเกินศักยภาพที่จะรองรับถึง 3 เท่า และปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากความแออัดในเรือนจำ ด้วยอัตราส่วน 1 ห้องขังจะมีผู้ต้องขังกว่า 100 คน และใช้เวลาถึง 14 ชั่วโมงต่อวันภายในเรือนนอน

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จาก สปสช. เขต 4 สระบุรี ได้ตรวจประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประเภทปฐมภูมิ ประจำและรับส่งต่อทั่วไป ซึ่งมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข และอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) เขต 4 สระบุรี ได้อนุมัติให้หน่วยบริการเรือนจำกลางบางขวางขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ และหน่วยรับส่งต่อ ประจำปี 2562 (1 ต.ค. 2561) โดยให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังได้ครอบคลุมขอบเขตของบริการสาธารณสุข ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำการควบคุมป้องกันโรค ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันในการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขให้ผู้ต้องขัง สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 6,020 คน โดยผู้ต้องขังสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการเรือนจำกลางบางขวางได้ จะส่งผลให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนได้รับบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการรับและให้บริการ ตลอดจนลดภาระของเจ้าหน้าที่ควบคุม สถานพยาบาลในเรือนจำ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำและ หน่วยรับส่งต่อ จะได้รับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวและงบจ่ายตามผลงาน เป็นการหนุนเสริมให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“เป้าหมายของรัฐบาล คือ ต้องหยุดการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจำทั่วประเทศให้ได้ เนื่องจากเรือนจำเป็นที่รวมของคนจำนวนมาก นักโทษบางรายป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นพาหะของวัณโรค สปสช. จึงต้องเข้ามาควบคุม โดยกำหนดให้

นักโทษทุกคนต้องสวมตรวจเสมหะ โดยในรายที่พบเชื้อต้องรับยาต่อเนื่อง ตามระยะเวลาของการรักษา 3-6 เดือน และเมื่อหายขาดแล้ว ก็ยังต้องตรวจซ้ำเป็นประจำ โดยหลังจากยกระดับหน่วยบริการเรือนจำบางขวางแล้ว จะพยายามขยายไปถึงเรือนจำอื่นๆ ที่มีความพร้อม เพื่อให้สากลรับรู้ว่า ประเทศไทยดูแลผู้ต้องขังตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

ขณะที่ นพ.ดิเรก ตีศิริ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า เดิมหน่วยบริการในเรือนจำอยู่คู่กับเรือนจำบางขวาง มาตั้งแต่การก่อสร้างเรือนจำที่ผ่านมากเป็นการรับการอุดหนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเป็นค่าตรวจรักษาผู้ต้องขัง แต่ปัจจุบัน สปสช. เขต 4 ได้อนุมัติให้หน่วยบริการในเรือนจำบางขวางขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ สามารถให้บริการทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและตรวจรักษา ในกรณีผู้ป่วยหนักต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางหรือต้องผ่าตัดส่งต่อไปให้รพ.พระนั่งเกล้า ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งสถานบริการในเรือนจำบางขวางจะเป็นแห่งแรกที่ได้รับรองจาก สปสช.